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     ภารกิจหลักของฝายปกครองมีอะไรบาง และอะไรบางท่ีไมใชหนาท่ีความรับผิดชอบของ   
ฝายปกครองในระดับพ้ืนท่ี คําตอบในความหมายอยางกวาง ภารกิจหนาท่ีฝายปกครอง คือ “บําบัดทุกข บํารุงสุข”
ฝายปกครองเก่ียวของและรับผิดชอบในทุก ๆ เรื่อง ไมวาจะเปนความเปนมาของบานเมือง หรือความทุกขสุข
ของประชาชน ในสมัยกอนมีความเชื่อวา ผูใดมีขอมูลมากจะไดเปรียบ แตปจจุบันการบริหารจัดการขอมูลใหมี
ประโยชนมากท่ีสุด คุมคา และสามารถกอใหเกิดความคิดสรางสรรค กอใหเกิดสิ่งใหม มีความสําคัญกวา การมี
ขอมูลมาก ๆ ซ่ึงเก่ียวของกับการแกไขปญหาความขัดแยง กลาวคือ ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบมีขอขัดแยงเรื่องใดบาง
และสามารถจําแนก วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลขอขัดแยงนั้นเปนกลุมตาง ๆ   

       ปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตน มีความเปลี่ยนแปลงมีความเปนพลวัตในตัวเอง ท่ีเปนตนเหตุท่ี
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน พฤติกรรม กิจกรรมของมนุษย ซ่ึงถือเปนเรื่องปกติ แตท่ีผิดปกติ คือ เม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงแลวกอใหเกิดความแตกตาง แตเหตุใดตองกอใหเกิดขอขัดแยงตามมา บทบาทหนาท่ีของฝายปกครอง
คือ “บําบัดทุกข บํารุงสุข” อธิบดีกรมการปกครอง เห็นวาไมสอดคลองกับภาษาในยุคโลกาภิวัตนยุคดิจิทัล         
ก็ปรับเปลี่ยนจากเดิม “บําบัดทุกข บํารุงสุข” เปน “ทําใหทุกขนอยลง ทําใหสุขมากข้ึน” เม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงซ่ึงกอใหเกิดความแตกแยกและเกิดขอขัดแยง ไมมีผูใดหามไมใหเกิดขอขัดแยงได แตเราก็สามารถ
บริหารจัดการขอขัดแยงได ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของเรามีประเด็นขอขัดแยงอะไรบาง สามารถบริหาร
จัดการไดหรือไม ตองมีขอมูลใดบาง สมัยกอนการทํางานของฝายปกครองจะตองรูคน รูพ้ืนท่ีและรูงาน สมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดวางแบบแผนเปนแนวทางในการทํางานของฝายปกครอง 
ไววา “การเปนผูนํา ตองเดินใหรองเทาสึกกอนกางเกงขาด” ถามวามีทานใดบางท่ียังไปในหมูบานท่ีตนเอง
รับผิดชอบในตําบลนั้นยังไมครบทุกหมูบาน และในหมูบานท่ีรับผิดชอบนั้นมีคนรูจักวาทานเปนใคร คําถามนี้
เปนตัวชี้วัดสะทอนสมรรถนะความรับผิดชอบของพวกเราฝายปกครอง 
      สิ่งท่ีจะขอเนนย้ํา คือ ขอขัดแยงเปนเรื่องปกติของสังคม แมแตธรรมชาติก็ยังขัดแยงกัน เชน
พ้ืนท่ีหนึ่งน้ําทวม แตอีกพ้ืนท่ีหนึ่งแหงแลง หรือพ้ืนท่ีท่ีฝนตกแลวดินตองถลมแทนท่ีน้ําจะไหลลงลําคลอง หรือ
รองน้ําตามปกติ เหลานี้คือสิ่งท่ีจะขอใหฝายปกครองเราปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ประการแรกตองยอมรับความจริง
วา ความแตกตางในปจจุบัน รวมท้ังอดีตและอนาคตเปนเรื่องปกติของโลก เม่ือมีความขัดแยงตามมาถือเปน
เรื่องปกติ ในฐานะฝายปกครองเรามีหนาที่ตองบริหารความแตกตางและขอขัดแยงนั้นโดยตองมีขอมูล
ดังท่ีกลาวมาแลว การท่ีนักเรียนนักศึกษาลูกหลานของเราออกมาชูสามนิ้วนั้นคืออะไร เขาเปนคนท่ีนากลัวไหม 
เปนคนท่ีเรารูจักไหม บางคนอาจเปนลูกหลานของเราเปนลูกหลานเพ่ือน เปนเพ่ือนของลูกเรา เราจึงตองเรียนรู
และสอบถามวาท่ีเขาสื่อออกมาคืออะไร เรื่องนี้เปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีจะทําใหแกไขปญหาได การรับรูขอมูล
ขาวสารจากแหลงกําเนิดที่เปนขอมูลเบื้องตน จะทําใหเขาใจวาความเขาใจของเขาถูกตองหรือไม ยุคนี้เปน
ยุคดิจิทัล มี Ar (Argmented reality) การชูสามนิ้วเปน Ar รูปแบบหนึ่งเปนภาพเสมือนจริง ถาเราไมเรียนรู 
เราจะวิเคราะหขอมูลขาวสารไมได สมัยกอนสามนิ้ว คือ ชาติ ศาสน กษัตริย หรือแปลตอไดอีกวา เสรีภาพ 
อิสรภาพ และภราดรภาพใชหรือไม เปนการมโน จินตนาการหรือคิดเองโดยปราศจากขอเท็จจริง อาการมโนเปน
อาการพ้ืนฐานท่ีอาศัยความเชื่อกับรสนิยมวา ไดยินมา มีคนเลามา แตความจริงอาจไมเปนอยางนั้น ในสมัยกอน
ในยุคอนาล็อก อาศัยตามองเห็น ไมไดซักถาม คิดเอาเอง ท้ัง ๆ ท่ีขอมูลนั้นยังไมไดผานการตรวจสอบ และวิเคราะห
ฝายปกครองจึงตองปรับเปลี่ยนทัศนคติใหไดกอน สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงและแตกตางกันนั้น กอใหเกิด.ประโยชนหรือไม
ข้ึนอยูกับการใชสติปญญา คือตองปราศจากความเชื่อและรสนิยม ซ่ึงความเชื่อมีผลตอการตัดสินใจ เชน ทุกทาน 
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ในที่นี้รู และมีความเชื่อวาประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีการพัฒนามาก มีศักยภาพมากทั้งเงินทุน
องคความรูเทคโนโลยี ดังนั้น สหรัฐอเมริกาจึงสามารถจัดการปญหาทุกปญหาท่ีเกิดข้ึนได แตในสถานการณ   
โควิด - 19 ซ่ึงเกิดข้ึนท่ัวโลก หากเราเชื่อวาสหรัฐอเมริกาสามารถจัดการปญหาทุกปญหาไดเพราะมีความพรอม
มากกวา สหรัฐอเมริกาจึงสามารถจัดการปญหาโควิด - 19 ไดดีกวาประเทศไทย ซ่ึงในขอเท็จจริงสหรัฐอเมริกา
ไมสามารถจัดการโควิด - 19 ได แตประเทศไทยสามารถจัดการปญหาโควิด - 19 ไดดีกวา เพราะคนไทยสวมหนากาก
อนามัย แตประเทศสหรัฐอเมริกาถือวาการสวมหรือไมสวมหนากากอนามัยเปนสิทธิเสรีภาพ สวนบุคคล 
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมีความสําคัญ ดังนั้น ความเชื่อจึงทําใหไมมีเหตุผล การแกไขปญหาในบทบาทของ   
ฝายปกครองเราไมสามารถเขาเปนคูกรณีของขอขัดแยงไดในทุกลักษณะ อีกสวนหนึ่งคํากลาวท่ีวา “รูเขารูเรา
รบรอยครั้ง ชนะรอยครั้ง” คือสําเร็จทุกเรื่อง รูเราคือรูตัวเรา รูเขารูโควิด - 19 รูวาเกิดจากไวรัสโคโรนา แตรูเรา
รูวาไวรัสโดยพ้ืนฐานเขาสูรางกายเราในชองทางท่ีมีเมือก ตา จมูก ปาก เม่ือรูเราแลวรูโควิด - 19 แลววิเคราะห
แลวเราควบคุมไวรัสไมได แตเราสามารถตั้งรับได ท้ังนี้ การท่ีรูเขารูเราจะทําอะไรสําเร็จหรือไมข้ึนอยูกับ
กระบวนความคิดและทัศนคติวาจะตั้งรับหรือเชิงรุก เชนเดียวกันกับความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน มีชองทางในการ
แกไขปญหาทุกปญหา ซ่ึงฝายปกครองมีจุดแข็งอยู ท่ีการท่ีรับผิดชอบ Area Based เต็มพ้ืนท่ี การทํางาน
สมัยใหมมีคํา ๓ คํา ท่ีตองทําความเขาใจ คือ 

      ๑. Agenda หรือนโยบาย คือสิ่งท่ีเปน Content ในภาพรวมท่ีกําหนดข้ึนมาท่ีจะตองมุงเนน 
เราใชคําวา “วาระแหงชาติ” ในรูปแบบของยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาดานตาง ๆ หรือท่ีเปน Scale ระดับ
เหนือข้ึนไปเปนเรื่องของนโยบายของรัฐบาล นั่นคือ Agenda 

         ๒. Function คือ ภารกิจหนาท่ีท่ีเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดใหแตละองคกร แตละ
ตําแหนงหนาท่ีมีบทบาทจะตองรับผิดชอบ เชน กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด  

        ๓. Area Based คือ พ้ืนท่ีท้ังหมด ตั้งแต Scale ของประเทศ ภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล 
หมูบาน จนถึงครัวเรือน มีหนวยงานไมก่ีหนวยงานท่ีมีเครือขายครอบคลุม Area Based ท้ังหมด หนึ่งในนั้น คือ 
กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งกรมการปกครอง ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ มีภารกิจหนาท่ี
รับผิดชอบตอกฎหมาย 2,000 กวาฉบับ ปลัดอําเภอเปนผูชวยนายอําเภอ เจาพนักงานปกครองของท่ีทําการ
ปกครองจังหวัด เปนผูชวยผูวาราชการจังหวัด ก็มีความรับผิดชอบเทากัน โดยรับผิดชอบทุกเรื่องท่ีอยูในเขต 
Area Based ซ่ึงมีภารกิจหนาท่ีรับผิดชอบมากกวาอธิบดีกรมการปกครอง / รองอธิบดีกรมการปกครอง 

     ในบทบาทหนาท่ีของฝายปกครอง ขอขัดแยงเปนเรื่องปกติ แตจะบริหารขอขัดแยงไดนั้น
จะตองมีขอมูลท่ีถูกตอง ปจจุบันมีเทคโนโลยีชวยในดานการสืบคนขอมูล ดังนั้นตองรูขอมูลในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ทุกเรื่อง มีขอขัดแยงเรื่องใดบาง เชน ปญหาท่ีดิน ปญหาน้ําทวม ซ่ึงเปนเรื่องท่ีบริหารจัดการไมยากเพราะ
เกิดข้ึนซํ้า ๆ กัน แตเรื่องท่ียากคือ เรื่องเก่ียวกับความเชื่อและทัศนคติของคน ทุกคนเชื่อวาคนไทยไมมีวินัย 
หยิบโหยง ไมมีความรับผิดชอบ แตเหตุใดจึงแกปญหาโควิด - 19 ได สวมหนากากอนามัยได นั่นเปนเพราะคนไทย
สวมหนากากอนามัยปองกัน ลางมือทําความสะอาดมาหลายเดือนแลว เปนเรื่องปกติ หรือ New Normal แลว 

     หนาท่ีของขาราชการ มีหนาท่ี 2 ประการ คือ 
         1. ทําในสิ่งท่ีเกิดประโยชนสูงสุดกับพ่ีนองประชาชน 
           2. รับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ตอนโยบายของรัฐ 
จะทําอยางไรท่ีจะนํา Agenda, Function ไปตอบสนองในการแกไขปญหาของพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ี ดังนั้น 
ขอขัดแยงท่ีจะเกิดข้ึนท่ีอยูในพ้ืนท่ีเปนเรื่องของกายภาพท่ีเกิดข้ึนเปนประจําปกติ แตจะบริหารขอขัดแยงอยางไร
การมีขอมูลขาวสารท่ีมีระบบและมีประสิทธิภาพเปนเรื่องท่ีสําคัญ ขอมูลเก่ียวกับ Area Based ในอําเภอ หมูบาน
มีพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีใดบาง เชน ประเด็นเก่ียวกับภัยพิบัติ พ้ืนท่ีน้ําทวม น้ําหลาก ผูเก่ียวของพ้ืนท่ีนั้น เจาของพ้ืนท่ี 
 
.  



- 3 - 

เม่ือรูพ้ืนท่ี รูคน และพฤติกรรม ทําใหสามารถตัดสินใจวางแผนการแกไขปญหาไดวาภารกิจนั้น ๆ Area Based 
นั้น ๆ อยูใน Function ของหนวยงานใด จะไดมอบหมายหนาท่ีไดถูกตอง หนาท่ีของขาราชการมี  2 ประการ ดังท่ี
กลาวมาแลวขางตน แตใหมีเครื่องมือในการทํางานวิธีเดียว คือ การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี หรือวิธีธรรมาภิบาล
ระเบียบกฎหมายเปนเครื่องมือในการท่ีจะตัดสินขอขัดแยง ทําใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด นโยบายของ
รัฐกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ตองรูใหไดวาขัดแยงกันเรื่องอะไร Area Based อยูท่ีไหน ระเบียบกฎหมายจะเปน
ตัวกําหนดท้ังเรื่องของความรับผิดชอบ และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ แตท้ังนี้ ตองมีเรื่องของคุณธรรมเขามา
เก่ียวของดวย เพราะคุณธรรมเปนสิ่งท่ีสรางใหทุกคนมีความเชื่อ และมีความศรัทธาตามมา มีกฎหมาย มีคุณธรรม
มีความโปรงใส คือ ทุกฝายตองเขาใจกฎหมาย ตองมีสวนรวม ซ่ึงในกรณีมีขอขัดแยง ฝายปกครองตองเปนคนกลาง
ท่ีจะสรางสภาพแวดลอมใหคูขัดแยงมีความเขาใจกัน กลาวคือ คูขัดแยงท้ัง 2 ฝายตองมีความเขาใจในเรื่อง
กฎหมายเทากัน กอใหเกิดคุณธรรม มีความโปรงใส และมีสวนรวม จะเกิดความคุมคาเพราะผูมีสวนไดเสีย        
. 
มีสวนรวมในการปกปองผลประโยชนของตัวเอง นี่คือการใชวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี เปนวิธีการสันติ
วิธีนั่นเอง สิ่งท่ีตองรู 3 ประการคือ 1. พ้ืนท่ีเสี่ยง 2. ผูท่ีเก่ียวของและพฤติกรรม และ 3. สิ่งท่ีเปนขอขัดแยง 
ขอมูลท่ีอยูใน Cloud ตองตรวจสอบใหรอบดาน โลกปจจุบันเปนโลกาภิวัตนเปนยุคของ Big Data ตองมี Ai
หรือปญญาประดิษฐเขามาชวยแลวนําเสนอเปนภาพเสมือนจริง (Ar) เขาสูระบบดิจิทัล โทรศัพทเคลื่อนท่ี       
ท่ีกรมการปกครองมอบใหบุคลากรของกรมการปกครองทุกเครื่องมีชิป มีอีม่ี สามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ            
ไดท้ังหมดและขณะเดียวกันก็มีการดึงเอาขอมูลจากผูใชโทรศัพทฯ ไดเชนกัน 

      ขอมูลขาวสารของทางราชการท่ีไมเปดเผยมีขออางเรื่องความม่ันคง แตโลกปจจุบันเปนโลกไร
พรมแดน ในขณะท่ียังมีขอบเขตเปนประเทศตาง ๆ แตประเทศใน Google, Facebook หรือใน Line ประเทศ
คือโลกท้ังโลก สิ่งท่ีสําคัญคือขอมูลขาวสารท่ีเขาไปสัมผัสไมวาจะเปน Google, Facebook เปนตน ในขณะท่ี
กรมการปกครองมีขอมูลของบุคคล ซ่ึงเปนความลับเปนเรื่องของความม่ันคง แตขอมูลใน Google หรือ
Application ตาง ๆ กลับเปดเผย และในมุมมองท่ีมองโลกท้ังโลกแบบไมแยกประเทศ มีขอมูลกลางท่ีทุกคน
สามารถเขาไปเชื่อมตอไดทางสมารทโฟน ซ่ึงนอกจากจะไดขอมูลท่ีตองการแลว ผูใชสมารทโฟนยังไดรับขอมูล
อ่ืน ๆ กลับมาโดยไมตองรองขอ เชน การเสนอขายสินคา เปนตน กรมการปกครองเริ่มจะเปลี่ยนแปลง 
Transform โดยใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการใหบริการประชาชน โดยประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลของ
ตนเอง หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลของตนเอง รัฐบาลเริ่มมีการพัฒนาในเรื่องดังกลาวเชนกัน เชน กรณีเหตุการณ
โควิด - 19 ระบาด มีมาตรการเยียวยาโดยใหเงินแกประชาชนในหลายโครงการผานทางสมารทโฟน 

       สําหรับขอมูลขาวสารท่ีอยูใน Area Based ฝายปกครองถูกสอนมาตลอดวาตองรูพ้ืนท่ี รูคน 
และรูงาน ทุกคนควรภูมิใจท่ีมีโอกาสเขามาเปนขาราชการฝายปกครอง เพราะสามารถทําประโยชนเพ่ือ
สวนรวมไดมาก ดังนั้น เม่ือมีโอกาสแลวใหใชใหเต็มความสามารถ หนาท่ีมีเพียง 2 ประการ เปาหมายคือ
ประโยชนสูงสุดท่ีประชาชนไดรับ จะตองทํางานตาม Function บูรณาการองคกรเปนทีมเวิรคเพ่ือตอบสนอง 
Agenda เครื่องมือท่ีสําคัญคือธรรมาภิบาล นําความชอบธรรม ความเชื่อไปพัฒนาใหประชาชนมีความศรัทธา
ตอฝายปกครอง เปนขาราชการท่ีดีเปนท่ีพ่ึงได และสามารถสรางสภาพแวดลอมใหประชาชนใหเขาเขาใจในเรื่อง
กฎเกณฑ ระเบียบ กฎหมาย สิทธิ การมีสวนรวม และความรับผิดชอบ โดยเริ่มจากตัวเราฝายปกครอง ซ่ึงสิ่งนี้
จะเปนเกราะปองกัน โดยเฉพาะการอนุมัติ อนุญาตในเรื่องตาง ๆ ตองตรวจสอบในเรื่องขอเท็จจริง ขอกฎหมาย 
ระเบียบตาง ๆ คนหาขอมูลใหรอบดานกอนการใชดุลพินิจ และไมหลงไปในเรื่องการทุจริตตอความรับผิดชอบ
ตอหนาท่ี ตอตําแหนงตามบทบาทท่ีกฎหมายกําหนด จะดํารงอยูไดดวยความมีวินัย วินัยคือแบบแผนในการ
บริหารชีวิตตัวเอง เพราะวินัยเปนตัวกําหนดความรับผิดชอบ  
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แยง ตองเอาอัยการไปเจรจาดวย เปนสิ่งปลูกสรางท่ีมีความงดงาม ในสมัยรัชกาลท่ี ๑๐ ในชวงตน และจะกราบ
บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินในการเปดในปลายป ๒๕๖๔ ซ่ึงจะเสร็จสมบูรณ 
แตกวาจะมาถึงข้ันนี้ไดตองไปทําความเขาใจกับประชาชน ตองไปเรียนรูถอดบทเรียน ตองไปชี้แนวเขต ตองไป
ทําการตาง ๆ ซ่ึงไมมีในระบบราชการ และไมสามารถใชระบบราชการในการบริหารจัดการโครงการนี้ไดแตใช
วิธีอิงระบบราชการ เชน ระเบียบพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง โดยใหวัดเปนผูแตงต้ังกรรมการ เปนเทคนิคอยางหนึ่งจาก
ขอขัดแยงท่ีเกิดจากความไมเขาใจของคน ขอขัดแยงของพระสงฆ ๒ ฝาย สายวิปสสนากรรมฐาน กับฝาย
ธรรมยุต เคยไปกราบพระราชวีรวงศ วัดราชบพิธฯ เม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๘ สมเด็จพระมหาวีรวงศทานจําวัดอยูท่ีวัด
ราชบพิธฯ ไปกราบเรียนทานวาไดรับพระราชเสาวนียใหทําโครงการนี้ ขอใหสมเด็จพระมหาวีรวงศไดชวย
สนับสนุนโครงการนี้ท่ีวัดปาบานตาด ทานแจงวาวัดนี้ความแตกแยกในวัด ทานเคยมาปฏิบัติธรรมท่ีวัดปาบานตาดนี้
จึงกราบทูลทานวา ทานไมสนับสนุนก็ไมเปนอะไรแตถามีพระสงฆหนุม ๆ ท่ีคัดคานโครงการนี้ กราบนมัสการ
ขอใหทานชวยชี้แจงทําความเขาใจดวย ทานบอกวาอยางนี้อาตมาทําได ตอมาสมเด็จพระมหาวีรวงศ ก็คือ
สมเด็จพระสังฆราช องคปจจุบัน ทําใหโครงการนี้เดินหนาตอไป ปจจุบันปญหาลดลงมากมีเพียงความสําเร็จท่ี
รออยู ในวันท่ีไดยกทองแทมูลคา ๑๐๐ ลานบาท ประดับบนยอดเจดียไดมีพระอาทิตยทรงกลด โดยสมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เปนประธาน นี่คือลักษณะท่ีเปนขอขัดแยงอยางหนึ่ง
ในทางศาสนา ฉะนั้น ทานปลัดอําเภอท่ีทํางานในพ้ืนท่ีตองเขาใจอยางหนึ่งวาแมแตศาสนายังมีความเห็นไม
ตรงกัน แมแตผูทรงศีลทานก็ยังแบงนิกายเปนมหานิกาย และธรรมยุต ในธรรมยุตมีหลายสาย สายหลวงปูม่ัน ฯลฯ 
หลวงปูแหวนเปนศิษยหลวงปูม่ัน และท่ีฉลาดท่ีสุดคือ รัชกาลท่ี ๙ ทานไปกราบนมัสการสายวัดปา สายพระ
กรรมฐานในชวงท่ีมีสงครามสูรบในการแยงชิงมวลชน เพราะทานมองวาสายวัดปาไมสะสมพัสถานใด ๆ วันแรก
ท่ีไปหาหลวงพอสุดใจ คือไปทําพินัยกรรม หลวงพอสุดใจเปนชาวสมุทรปราการมาบวชสมัยท่ีหลวงตาบัวยังมีชีวิต 
ผูบรรยายไดเรียกญาติพ่ีนองหลวงพอสุดใจมาท้ังหมด ถามวาหลวงพอสุดใจเคยใหเงินญาติฯ ไปทําโนน ทํานี้บาง
หรือเปลา ญาติฯ บอกไมเคย ถามวาหลวงพอสุดใจทําพินัยกรรมใหใครหรือไมก็ไมมี สรุปหลวงพอสุดใจเหลอืแต
สบง, จีวรเทานั้นไมมีสมบัติใด ๆ ซ่ึงเรื่องนี้เปนจุดท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหเกิดความศรัทธาในการกอสราง.            ซ่ึง
หมายความวาทานผูทรงศีล ผูทรงสมณเพศเหลานี้เปนผูท่ีมีแบบอยางท่ีดี การแกไขปญหาขอขัดแยงท่ีวิกฤตจบลงได 
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ดวยความศรัทธาและมุงม่ันท่ีจะดําเนินการกอสราง โดยผูบรรยายไดสั่งกําชับใหผูวาราชการจังหวัดทุกคนท่ีมา
ดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดอุดรธานี วาหามขาราชการท่ีไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี หามทุจริตโครงการนี้แมแตบาทเดียว 
เพราะการทุจริตแมแตบาทเดียวปญหาท่ีเกิดข้ึนคือความศรัทธาจะลดทันที และไมสามารถทําโครงการนี้ได
เพราะไมใชระบบราชการ กลายเปนเรื่องท่ีในแตละวันพุทธศาสนิกชนท่ีหลั่งไหลกันไปทําบุญ ประมาณ ๑ เดือน
จะไดเงินวันละ ๔ - ๕ ลาน ใสกลองรับบริจาคเพ่ือกอสรางโครงการนี้ 

     โครงการท่ี ๒ คือโครงการท่ีทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําของคน คือ สุขภาพอนามัย 
         ณ วันนี้มีโครงการหนึ่งเรียกวา ๓๐ บาทรักษาทุกโรค บังเอิญผูบรรยายไดรับเชิญเปนประธาน
กรรมการสุขภาพแหงชาติจึงมานําเสนอเรื่องนี้ ถึงรูวาโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรคมีความเปนมาอยางไร 
สมัยกอนคนปวยคือคนลมละลาย คือคนจนปวยเม่ือไหรจะกลายเปนคนจน ตองขายท่ีขายทาง ตองไปกูเงิน
นอกระบบรักษาตัวเอง แตโครงการนี้เกิดข้ึนภายใตหลักคิดท่ีวา คนไทยทุกคนเสียภาษีควรท่ีจะไดรับการดูแล
เรื่องสุขภาพอนามัย มีหลักประกันสุขภาพโดยท่ัวหนา เสมอภาค นี่คือความเปนมาของโครงการ ๓๐ บาทรักษา
ทุกโรค ไมใชของนายกฯ แตเปนโครงการของนายแพทยคนหนึ่งซ่ึงเปนผูอํานวยการโรงพยาบาลราษีไศล ขณะท่ี
ผูบรรยายเปนผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ คือคุณหมอสงวน นิตยารัมภพงศ ไดนําเสนอโครงการตอ
นายอําเภอราศีไศล ในขณะนั้นโดยบอกวา หากผูวาราชการจังหวัดผลักดันไดจะทําใหพ่ีนองประชาชนในชนบท
จะไดรับการดูแลอยางดี โดยจัดตั้งกองทุนข้ึนมาโดยนําภาษีท้ังประเทศมาเปนกองทุน เพ่ือรักษาเยียวยาพ่ีนอง
ประชาชนในชนบทท่ียากจนและอยูหางไกล ใหจําหมายเลข ๑๓๓๐ ไว เผื่อไปพบพ่ีนองประชาชนท่ีมีปญหา
ดานสุขภาพ ประเทศไทยไดรับรางวัลอันดับ ๖ ของโลก ในเรื่องของสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานท่ีพ่ีนองประชาชน
ไดรับบริการอยางดี 



     ระบบประกันสุขภาพของเมืองไทย 
          ขาราชการมีสวัสดิการของรัฐอยูแลว เปนระบบสวัสดิการของรัฐ ของกรมกรมบัญชีกลาง โดย
บริการขาราชการท้ังประเทศจํานวน ๕ ลานคน ครอบคลุมพอแมพ่ีนอง แตระบบท่ีอยูในหลักประกันสังคม 
ขาราชการมีสวัสดิการของรัฐ ประชาชนมีหลักประกันสังคมในมาตรา ๓๓ ถาพ่ีนองประชาชนไปเปนลูกจาง
บริษัทจะมีกฎหมายคุมครองแรงงาน ดวยการใหบริษัทนายจางจดทะเบียนใหลูกจางข้ึนทะเบียนเปนผูประกันตน 
ตามมาตรา ๓๓ ใหไดรับการคุมครองดูแลเพ่ือสุขภาพอนามัย แตเม่ือใดก็ตามท่ีบรรดาลูกจางเหลานี้ออกจาก
งานเนื่องจากถูกเลิกจาง เขาจะหมดสิทธินั้นทันทีท่ีจะไดรับบริการเหมือนสวัสดิการของขาราชการท่ีจะ
รักษาพยาบาล แตถาลูกจางท่ีถูกออกจากงานแตยังสงเงินตอใหกองทุนประกันสังคม ตามมาตรา ๓๙ ของ 
พ.ร.บ.ประกันสังคม เขาจะไดรับสิทธินั้นทันทีในเรื่องของการประกันตน 

    อีกเรื่องหนึ่ง คือ ผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ซ่ึงเปนพนักงาน ลูกจางของบริษัทขณะนี้มีเพียง 
๑๖ ลานคน รวมกับขาราชการอีก ๕ ลาน เปน ๒๑ ลานคน บรรดาผูท่ีออกจากงานแลวมาประกันตนตออีก ๑ ลาน
๒ แสนคน รวมท้ังหมด ๒๔ ลานคน ประเด็นตอมา คือคนท่ีหาเชากินคํ่าท่ีอยูตามหัวไรปลายนา มอเตอรไซค
รับจาง ชาวบานท่ีขายของในตลาดสด ชางตัดผม เสริมสวย นักดนตรีเปดหมวกท้ังหลาย เรียกคนเหลานี้วา 
“แรงงานอิสระ” ตามมาตรา ๔๐ ถาแรงงานเหลานี้เขาสูระบบประกันตนตามมาตรา ๔๐ ดวยการสมัครเปน
ผูประกันตนเขาจะตองสงเงินเขากองทุนเดือนละ ๑๕๐ บาท หรือวันละ ๕ บาท รัฐบาลสมทบใหอีก ๑๐๐ บาท 
เขาจะกลายเปนผูประกันตนท่ีรับสิทธิการรักษาพยาบาลทันที แตคนไทยเหลานี้มีอยูเพียง ๑ ลานคนเศษ ฉะนั้น 
นอกเหนือจากนี้อีก ๔๘ ลานคน คือคนท่ีใชบริการโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค คือผูท่ีใชบัตรทอง แตปจจุบันนี้
ไมเรียกวาบัตรทองแลว และเพ่ิมเติมคือ นอกจากรักษาโรคแลวยังรักษาทุกท่ีดวย เพราะผูบรรยายเปนประธาน
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดเสนอโครงการนี้เขาไปวา ที่ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค ก็เดือดรอน
เหมือนกัน เพราะกวาจะไปโรงพยาบาลก็ตองเสียเงินคารถ ใหรักษาไดทุกโรงพยาบาลจะดีกวา วันนี้มีมติแลว 
ใหพ่ีนองประชาชน ๔๘ ลานคน สามารถรักษาไดทุกท่ีทุกโรงพยาบาล และไมจําเปนตองพกบัตรทอง ใชเพียง
หมายเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก หากทานไปพบเห็นคนเจ็บปวยในพ้ืนท่ีใหแจงเขาใหเขาโครงการนี้วา 
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รักษาไดทุกท่ี รัฐจายเงินใหรักษาฟรี ๓๐ บาทรักษาทุกโรค เดิมท่ีตั้งโครงการนี้ใหม ๆ เรียกวา ๓๐ บาทรักษาทุกโรค
ปจจุบันไมตองจายแลว เพราะหลักคิดสมัยนั้นมีวากวยเตี๋ยวชามเดียวรักษาไดทุกโรค สมัยนั้นกวยเตี๋ยวชามละ 
๓๐ บาท จึงใชชื่อโครางการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค ขณะนี้ผูบรรยายไดเสนอใหตั้งกองทุน ๒ กองทุน ตาม 
พ.ร.บ. นี้ คือ 
     ๑. กองทุนหลักประกันสังคม ใหทานสอบถามในพ้ืนท่ี อบต./ทต. ดูวา กองทุนทองถ่ินมีหรือยัง คือ
กองทุนหลักประกันสุขภาพประจําทองถ่ิน หลักประกันสุขภาพประจําทองถ่ินนี้หากทองถ่ิน หรือ อบต. ท่ีเขาใจ
ศึกษาเรื่องเหลานี้สามารถจัดตั้งกองทุนทองถ่ินได แตหาก อบต. ไหนไมเห็นความสําคัญทําแตโครงการขุดลอก 
ทําถนนหนทางประชาชนก็ยากจนอยูอยางนั้น ทานลองไปเสนอความคิดใหทองถ่ินจัดต้ังกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทองถ่ิน โดยการท่ีทางกรรมการหลักประกันสุขภาพจะจายเงินหัวละ ๔๕ บาท ตอประชากรในทองถ่ิน 
แตทองถ่ินตองสมทบเงินตามงบประมาณท่ีทองถ่ินมี เชน ๓๐% หรือ ๔๐% ของงบประมาณไมรวมเงินอุดหนุน 
กลายเปนกองทุนสงเสริมสุขภาพในทองถ่ิน และมีคณะกรรมการสามารถจัดทําโครงการตาง ๆ ได เชน 
โครงการวิ่งเพ่ือสุขภาพ ออกกําลังกายในชุมชนปองกันโรคตาง ๆ ได หรือดูแลผูปวยติดเตียงท่ีอยูในชุมชน 
ตําบล หมูบาน กองทุนนี้จะมีกรอบในการทํางาน สามารถจัดทําโครงการตาง ๆ ในเชิงปองกันสุขภาพได เชน 
การจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย เปนตน ถาหมูบานไหน ตําบลไหนไมทําก็ไมจายเงิน ๔๕ บาทตอหัวประชากร 
ข้ึนอยูกับนายก อบต., นายกเทศมนตรีจะเห็นใจประชาชนไหม 

      ๒. กองทุนฟนฟูสมรรถภาพ กองทุนนี้สํานักงานหลักประกันสุขภาพจะใหเงินตามหัวประชากร
หัวละ ๕ บาท แตทําในองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) สมมุติวา จังหวัดนานมีประชาการ ๕๐๐,๐๐๐ คน 
ถา อบจ. ไหน ต้ังกองทุนฟนผูสรรถภาพคนพิการก็ใหเงินไป ๕๐๐,๐๐๐ คูณ ๕ บาท เทากับ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท



แต อบจ. นั้นจะตองสมทบ ๕ บาท ตอหัวประชากรเชนกัน กลายเปน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท กองทุนนั้นจะไปดูแล
คนพิการ เชน ซ้ือเกาอ้ีโยก เกาอ้ีรถเข็นผูใหญ ซ้ือไมเทา ภายใตเง่ือนไขและหลักการของหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ ซ่ึงจะชวยลดความขัดแยง ลดความเหลื่อมล้ําในสังคมท่ีกําลังจะเกิดข้ึนอยางรุนแรงไปเรื่อย ๆ ถามี
กองทุนนี้จะไปเติมเต็มคนพิการซ่ึงเปนภาระทางสังคม ในหมูบาน ตําบลมีผูปวยติดเตียงจํานวนมากหาก
ตรวจสอบดู มีโทรศัพทจากคนจังหวัดนาน แจงวาคุณตาของเขาอายุ ๘๐ ป ปวย ปรากฏวาไมมีใครมาเหลียวแล
จึงทราบวาการประชาสัมพันธโครงการนี้ไมท่ัวถึง ผูปวยติดเตียงหรือคนชราท่ีปวยติดเตียงมีเงินจํานวน ๕,๐๐๐ บาท
ใหแกบุคลากรท่ีเปนทีมงานไปดูแลผูปวยในหมูบาน ข่ีมอเตอรไซคเขาไปดูแลทุกวัน คณะทํางานเรียกวา 
“Trained Care Giver” ท่ีจะเขาไปดูแลผูปวยติดเตียงท่ีอยูในหมูบาน อยูในครัวเรือน ซ่ึงแตเดิมเปนภาระของ
ลูกหลาน ตอมาไดนําโครงการนี้เขาไปโดยผูท่ีเปนบุคลากรของสถานีอนามัยจะไดรับเงิน ๕,๐๐๐ บาท/เคส แตตองมี
ทีมงาน มีท้ัง อสม. อาสาสมัครตําบล เปนทีมไปดูแลผูปวยคนเดียวท่ีติดเตียงอยู นี่คือหลักอยางหนึ่งท่ีจะทําใหคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนมีการยกระดับใหเทาเทียมกันเสมอภาคกัน นี่คือลักษณะหนวยงานของรัฐ แตปจจุบันนี้
หนวยงานของรัฐเหลานี้  เชน โรงพยาบาลตาง ๆ มีความแออัด ตองไปเขาคิวตั้งแตเชามืดเพ่ือรอการ
รักษาพยาบาล จึงเกิดโครงการนี้ คือ โรงพยาบาลเอกชน (ดูคลิป โรงพยาบาลศิครินทร) เปนโรงพยาบาลเอกชน
ท่ีผูบรรยายเปนผูบริหารอยู มีท้ังหมด ๓ แหง ท่ีนํามาเรียนเพ่ือเปรียบเทียบระหวางพ่ีนองประชาชนมีหลาย
ระดับ ระดับท่ีอยูในหลักประกันสุขภาพเปนคนจนท่ีอยูในชนบท แตในระดับท่ีในโรงพยาบาลเอกชนก็จะไปเติมเต็ม
ใหกับโรงพยาบาลของรัฐ โดยโรงพยาบาลศิครินทรรับผูประกันตนเขามารักษาพยาบาล ผูบรรยายก็เขาโครงการ
ประกันตนท่ีโรงพยาบาลศิครินทร ฉะนั้น จะเห็นวาท่ีโรงพยาบาลเหลานี้เขามาเพ่ือเปนทางเลือกทางหนึ่งใหผูมี
อันจะกิน หรือผูท่ีประกันตนไมมีอันจะกินสามารถเขารักษาในโรงพยาบาลเอกชนท่ีดีได หรือหากพอแมทานปวย 
มีเงินรักษาในโรงพยาบาลรัฐอาจไมมีเครื่องมือ หรือตองไปแออัดในการเขาคิว ทดลองมาใชบริการใน
โรงพยาบาลเอกชน คารักษาไมแพง เพราะปจจุบันมีการควบคุมราคายา ควบคุมการบริการไว (โรงพยาบาลศิครินทร 
บางนา, โรงพยาบาลศิครินทรสมุทรปราการ, โรงพยาบาลศิครินทรหาดใหญ) ท่ีเกง ๆ คือ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
ความดัน ปจจุบันเปดเรื่องการรักษากระดูกและขอ มีอีกเรื่อง คือ Be Better คือ ไมตองรอใหแก ทําใหเราแก
ตามวัย มียาบํารุง สมมุติวา อายุ ๖๐ ป เขาไป Be Better มีวิตามินใหกินจะทําใหรางกายแข็งแรง และตองออก 

- ๙ - 

กําลังกายดวย ในหมูบานหากมีเด็กท่ีรองไหเกง ๆ อายุ ๓ - ๕ ขวบ ไมกินขาวตัวดํา ๆ ผอม ๆ ใหสันนิษฐานไว
กอนเลยวาเปนโรคหัวใจพิการมาแตกําเนิด วันนี้ผูบรรยายหาเงินจากการจําหนายเสื้อยืด จํานวน ๑ ลานบาท 
มอบใหมูลนิธิโรคหัวใจไปดําเนินการคัดกรองเด็กท่ีหัวใจพิการ เปลี่ยนใชเงินประมาณ ๑ แสนบาทตอการรักษา
ของโรงพยาบาล แตเรามีกองทุนนี้มีเงิน ๑ ลานบาท สามารถใชการรักษาได ซ่ึงไดทําการรักษามาแลว ๓๐๐ 
กวาราย เด็กท่ีเคยเปนโรคนี้ออกมาวิ่งเลนได เลนกีฬาได จากโครงการ “ศิครินทรใหหัวใจเด็ก” 

     เรื่องนิคมอุตสาหกรรม ผูบรรยายเปนประธานฯ วันนี้เราสรางงานใหกับประชาชนซ่ึงเราเห็น
วาเขาไมสามารถหรือเรียนจบมาแลวไมมีงานทํา หรือไมสามารถทําการเกษตรอยูในชนบท ในตําบล หมูบานได 
เราสรางนิคมอุตสาหกรรมเปนแหงสุดทายของประเทศไทยท่ีจังหวัดอุดรธานี และมีการพัฒนาไปถึงข้ันใหมีทาง
รถไฟขนสงสินคาแลว ซ่ึงเปนจุดเดนของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี สามารถเชื่อมตอกับประเทศลาว คุนหมิง 
หากทางรถไฟของประเทศจีนกอสรางเสร็จนิคมอุตสาหกรรมแหงนี้จะสรางงานใหกับประชนท้ังประเทศ 
ท้ังหมด ๒๐,๐๐๐ ตําแหนง จะเปดประมาณปลายป ๒๕๖๔ มีโรงงานท้ังหมด ๒๐๐ โรงงาน คลายนิคม
อุตสาหกรรมลําพูนท่ีอยูในภาคเหนือ มีท้ังหมด ๖๘ เรื่อง ในเรื่องอุตสาหกรรมเปาหมายมีเรื่องยางพารารวมอยูดวย
เสนทางโครงขายคมนาคมออกไปยังจีน เวียตนาม และข้ึนไปคุนหมิง เดิมรัฐบาลใหมีนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี
พิเศษในจังหวัดพ้ืนท่ีพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคเหนือ เชน แมสอด จังหวัดตาก แตไมประสบความสําเร็จ 
เพราะวาไมมีใครไปลงทุน แตนิคมแหงนี้มีการลงทุนแลว จะเห็นไดวาสามารถสรางงานได รัฐบาลฮองกงสงคน
มาดูงานท่ีอุดรธานี และสนใจท่ีจะลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ซ่ึงคาดหมายวานักลงทุนเหลานี้จะมา
สรางโรงงานอุตสาหกรรมหลังโควิด 19 



       ท่ีไดเรียนทานในเบื้องตนวาพ้ืนฐานการพัฒนาประเทศ พ้ืนฐานในการพัฒนาชนบทท่ีจะลด
ความเหลื่อมล้ํา ลดความขัดแยงของผูคนซ่ึงทําใหเกิดการชุมนุมตอตานการชุมนุม เรียกรองตาง ๆ วันนี้ไดขอ
สรุปวา นําเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นําหลักการทฤษฎีใหมมาใช ผูบรรยายไดทําโครงการนี้เปนสวนตัว
ในพ้ืนท่ีของตัวเอง ท่ีอุดรธานีในชวงท่ีเปนผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี เม่ือป ๒๕๕๕ คือ “ไรสวนเงินเวียนมา” 
เปนเกษตรทฤษฎีใหม และไรนาสวนผสมเนื้อท่ี ๕ ไร ไมเกิน ๑๐ ไร ๑ ไร รายได ๑๕๐,๐๐๐ บาท ไมปลูกพืช
เชิงเดี่ยวปลอดสารพิษ และจะใหเปรียบเทียบวาจากป ๒๕๕๕ ถึงปจจุบันมีความแตกตางกันอยางไร ขอเรียน
ทานท้ังหลายวาสิ่งตาง ๆ ในชนบท ในหมูบาน ตําบล สามารถพลิกฟนจากความแหงแลงพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลน
กลายเปนพ้ืนท่ีท่ีสมบูรณไดไมยาก อันนี้เปนแนวคิดเพราะไดไปศึกษามาแลววาชาวนาท่ีทํานาโดยใชสารเคมี
หรือเปนผูประกอบการท่ีนําเขาสารเคมีตาง ๆ คือท่ีเรียกวา “ชาวนา ๕ ฮัลโหล” คือ จางท้ังหมด จางทํานา 
จางเก่ียวขาว จางหวานขาว จางใสปุย โดยตัวเองอยู กทม. จึงกลายมาเปนตนทุน ปรากฏวาขายขาวขาดทุนเพราะ
ตนทุน ๑ ไร ประมาณ ๗,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ บาท ขายขาวไดไมถึง ๕,๐๐๐ บาท ขาดทุนไรละ ๒,๕๐๐ บาท แตขอดีคือ
ไดกินขาว แตถาทําอยางไรสวนเงินเวียนมา ตนทุน ๓,๐๐๐ บาท/ไร ไรหนึ่งขายได ๗,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ บาท    
ไดกําไรไรละ ๕,๐๐๐ บาท อันนี้ถือวาเปนแนวคิดอยางหนึ่ง มีคนไปดูงานท่ีไรเยอะ ท่ีนํามากําหนดเปนแนว
ปฏิบัติ ทําดวยตัวเอง สมัยท่ีอยูท่ีจังหวัดชลบุรี ไดตั้งศูนยกสิกรรมธรรมชาติเอาเงินเขาไปอบรม คนทําไมไดพูด 
คนพูดมักจะไมทําอะไร แตงตัวออกไปพูดกับชาวบาน พูดผิด ๆ ถูก ๆ ไมรูวาปุยหมักทําอยางไร ซ่ึงการนําเสนอ
แบบนี้นาจะใหปราชญชาวบานมาสอนกันเอง เพราะสามารถกลาท่ีจะถาม กลาท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรูกันแตให
เกษตรอําเภอ นายอําเภอ ผูวาฯ ไปพูด ชาวบานจะไมเขาใจ ชวงเปนผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชาวบานถามวา
ท่ีผูวาฯ พูดนั้นทําเปนไหม จึงตัดสินใจมาทําเพ่ือไปบรรยายเพราะทําดวยตัวเอง อยากใหพวกทานไปศึกษาและ
ทดลองทํา ทําในท่ีดินของตัวเอง มีขาราชการคนหนึ่งเปนพนักงานเทศบาลมาดูงานท่ีไรสวนเงินเวียนมา เขามีท่ีดิน
เพียง ๑ งาน ใชอยูอาศัย จึงแนะนําวางานเดียวก็พอ ปจจุบันพออยูพอกิน เพราะปลูกผักสวนครัว เลี้ยงเปดเลี้ยงไก
กินไข ปจจุบันไรสวนเงินเวียนมาไดเพ่ิมการเลี้ยงเปด ไรนี้ตั้งเปนท่ีศึกษาดูงาน และสรางระบบนิเวศนข้ึนมา มะนาว
ท่ีปลูกไวเริ่มมีรายได และเลี้ยงไสเดือนขายตัวละ ๕ บาท ฉ่ีไสเดือนเอามาทําปุย ฉ่ีไสเดือน ๑ ขวด ขนาด ๒๒๐ CC
ผสมกับน้ํา ๑๕ ลิตรเอาไปรดตนมะนาวจะออกลูกดก แตท่ีสอนชาวบานเพ่ิมคือบัญชีครัวเรือนใหทํา รูรับรูจาย    
. 

- ๑๐ - 

และใหทําประกันตนตามมาตรา ๔๐ ซ่ึงเปนพวกแรงงานอิสระ เพ่ือใหเขามีหลักประกันวาแมเขามีรายไดแตถา
ปวยจะตองเอารายไดท้ังหมดไปรักษาตัวซ่ึงไมอยูในการคุมครอง ใหเขาทําหลักประกันตนเองตามมาตรา ๔๐ 
เวลาปวยยังไดเงินวันละ ๓๐๐ บาทไปนอนปวยท่ีโรงพยาบาลตามมาตรา ๔๐ แตถาไมไปสื่อสารกับเขา 
ชาวบานก็อยูกันตามยถากรรม มีเงินก็ซ้ือเหลาซ้ือยาเลี้ยงกันไป ซ้ือเหลาขาว แทนท่ีจะมาสงเปนรายเดือนนา
เสียดาย พวกเราไปสื่อสารกันดวย 

       ปจจุบันมีผูศึกษาดูงานท่ีไร จํานวน ๒๗,๐๐๐ คน ท้ังหมด ๒๐ คณะ จากพ้ืนท่ีท่ีทุรกันดาร จะเห็น
ความงดงามของชนบท สิ่งแวดลอมกลับมา ไรนาคืนมาความเขียวชอุมคืนมา ไมใชสารเคมี ขุดคลองไสไกรอบ ๆ นา 
นาแปลงนี้สามารถไดผลผลิตตอไรประมาณ ๘๐๐ กิโลกรัม/ไร เกษตรกรทําไดประมาณ ๔๐๐ กิโลกรัม/ไร ไรสวน
เงินเวียนมาไดเพ่ิมครึ่งหนึ่ง มีแปลงปลูกผักในหลังคาและมีไรมะนาวใหดูวาท่ีดินไมมากเพียง ๗ - ๑๕ ไร 
สามารถบูรณาการคน พืช สัตวในแปลงนี้และมีบานพักอาศัย เสาร-อาทิตย ผูบรรยายจะไปพักท่ีนี่ เริ่มศึกษา
เลี้ยงเปดเลี้ยงไก เพราะมีความสุขตอนท่ีมะนาวออกลูก ไขเปดไขไกจากท่ีเลี้ยงเอง บางคนถามวาเอาเงินมาจากไหน 
ก็บอกผลผลิตในไรสวนเงินเวียนมา ไดบํานาญมากอนหนึ่งอาจจะใชหมดไปเนื่องจากซ้ือของ แตต้ังแตมีไรสวน
เงินเวียนมา แทบจะไมตองซ้ือกับขาวเลย มีไข พริก มะละกอ เปด ไก ปลา กบ ฯลฯ ดังนั้นขอใหพวกเรานํา
แนวคิดนี้กลับไปสงเสริมใหชาวบานไปรณรงคกัน ไปบอกใหผูนําท้ังหลายทําเปนตัวอยางใหดู ดีกวาไปหลงพวก
วัตถุนิยมท่ีจะไปสงเสริมใหชาวบานบริโภคเกินตัว กลายเปนหนี้สินเกิดหนี้นอกระบบข้ึนมา 

     รวมปญหาขอขัดแยงท่ีเกิดการชุมนุมในพ้ืนท่ี (ถอดบทเรียนจากประสบการนักบริหารการ
ปกครอง) 



        ๑. หลักธรรมาภิบาล 
        ๒. ท่ีดินทํากินและท่ีดินสาธารณประโยชน 
     ๓. หนี้สินนอกระบบ  
     ๔. เหมืองแรโปแตสฯ จังหวัดอุดรธานี 
     ๕. ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ํา 
         - การจํานําขาว 
            - ม็อบขาวโพด จังหวัดนาน 
            - ม็อบมันสําปะหลัง จังหวัดระยอง 
             - ม็อบหอยแมลงภู จังหวัดชลบุรี 
            - ม็อบหอมหัวแดง จังหวัดศรีสะเกษ 
      ๖. แหกคุกท่ี จังหวัดตรัง 
          ๗. เหตุระเบิดโรงงาน BST จังหวัดระยอง 
            ๘. มหาอุทกภัย ป ๒๕๕๔ จังหวัดนาน 
     ๙. เขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ 
              ๑๐. มหากาพยเรื่อง “เข่ือนปากมูล” 
              ๑๑. ปญหายางพาราราคาตกต่ํา 

    ท้ัง ๑๑ ปญหา จะเห็นวาปญหาหลัก ๆ คือ  
      ๑. เรื่องท่ีดิน เปนปญหาท่ีชาวบานรองเรียนมากท่ีสุด เปนปญหาท่ีการเขาไมถึงกรรมสิทธิ์
ท่ีดิน กับการเขาไมถึงการกระจายการใชประโยชนในท่ีดิน เพราะหนวยราชการแตละหนวยไดกันพ้ืนท่ีไว ทําให 
เขาไปไมได เขตพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ แมแตนายอําเภอ/ผูวาฯ ยังเขาไมได เพราะเขามีกฎหมายของเขา เขาก็
ตัดไมกันสบาย ปาไมท่ีเราเห็นแคหนาฉาก ดานหลังไมมีแลวเพราะวากฎหมายเหลานี้เอง ฉะนั้นปญหาท่ีดินทํากิน
จึงเปนปญหาหลักซ่ึงไมสามารถจะกระจายปจจัยการผลิตใหกับประชาชนผูยากไรได กอใหเกิดการชุมนุม รัฐ
พยายามแกไขท่ีจะใหประชาชนไดมีสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการท่ีจะมีท่ีดินทํากิน 

- ๑๑ - 

      ๒. ปญหาหนี้นอกระบบ ปจจุบันครัวเรือนจํานวน ๒๐ ลานครัวเรือนท่ัวประเทศ เปนหนี้นอก
ระบบโดยมีหนี้สินเฉลี่ยของชาวนาไทย/คนไทย หนี้ ธกส. หนี้สหกรณหนี้กองทุน รวมแลว ๑๓๔,๙๐๐ บาทตอ
ครัวเรือน (การวิจัยของ TDRI) หนี้นอกระบบ เชน ไปกูจากลิสซ่ิงตาง ๆ เฉลี่ยแลว ๓,๗๐๐ บาทตอครัวเรือน จึงเกิด
ปญหาจนไมรูจักจบคือจนซํ้าซาก เพราะกูหนี้อันหนึ่งเอาใชหนี้อีกอันหนึ่งเปนวัฏจักรอยูอยางนี้ และเกิดปญหา
ความรุนแรงในเรื่องของการทวงหนี้ สวนใหญในหมูบานจะเห็นพวกมอเตอรไซคใสหมวกกันน็อค ใสแวนตาดํา
ออกไปทวงหนี้ชาวบาน ชาวบานท่ีไมมีเงินก็จะหนีข้ึนไปอยูบนภูเขาเพราะกลัวพวกอันธพาลเหลานี้ วิธีหนีหาง
จากหนี้นอกระบบ คือ วางแผนการเงินลวงหนา คิดใหดีกอนตัดสินใจ หยุดใชเงินเกินตัว ศึกษารายละเอียดผูใหกู
เลือกกูเงินในระบบ ใสใจในรายละเอียดสัญญากูใหมาก 

      ๓. ปญหาราคาพืชผลตกต่ํา - ระบบประกันสินคา ระบบประกันของเราไมสามารถตอบสนอง 
หรือตอบโจทยของชาวบานผูผลิตได 
                         ๓.๑ เรื่องการรับจํานําขาว - นโยบายรัฐท่ีผานมาจะซ้ือแพง และไปขายถูกหวังเอาใจเรื่อง
ประชานิยมในฐานเสียงเลือกตั้ง การซ้ือจากประชาชนผูยากไรเปนสิ่งท่ีดี แตบางครั้งไปซ้ือขาวจากนอกประเทศ
มาเปนขาวไทยจึงเกิดปญหากับผูท่ีไปขายขาว โรงสีอางวาขาวของชาวนา แมรัฐบาลจะตั้งราคา ๑๕,๐๐๐ บาท/
เกวียน แตโรงสีหักสิ่งเจือปน ความชื้น ก็เหลือไมเทาไหร จึงกลายเปนความไมเปนธรรมท้ังระบบ ชาวนาถึง
เดือดรอน ชุมนุมกัน เดินขบวนขับไลรัฐบาล บางครั้งขับไลผูวาฯ ขับไลนายอําเภอ  
                    ๓.๒ จังหวัดนาน - ม็อบขาวโพด ปลูกกันเยอะปลูกกันท้ังภูเขา จังหวัดอ่ืนเชนเดียวกัน 
ขาวโพดเลี้ยงสัตวของ C.P. แต C.P. ฉลาด เม่ือเกิดโอเวอรซัพพลายก็ไมรับซ้ือ รอใหราคาตกหรือไมก็ซ้ือใน



ราคาถูก เกษตรกรจึงจําเปนตองขายแบบขาดทุน บางครั้งไมรับซ้ือจากแปลงท่ีสงเสริมไว พ่ีนองประชาชนมา
รองกับผูวาฯ ใหชวยแกไข ขอใหนายอําเภอชวยแก นายอําเภอแกปญหาไมได ก็รายงานไปถึงผูวาฯ วาบัดนี้เกิด
ม็อบขาวโพดแลว ผูวาฯ ก็รายงานไปยังรัฐมนตรี วาจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เกิดม็อบขาวโพดขายไมได เพราะวาเรา
ไมมีการวางแผนการปลูกขาวโพด คนขายเมล็ดพันธุไดกําไร เพราะยิ่งปลูกมากขายเมล็ดพันธุไดมาก ไดกําไรไปแลว
หนีไปแลว แตผลลัพธคือ คนท่ีปลูก คนท่ีไดผลผลิตกลายเปนผูรับเคราะห คนสุดทายคือปลายน้ํา เพราะฉะนั้น
ระบบราชการเราไมสามารถจะมีขอมูล หรือ DATA Base พอท่ีจะบอกไดวาพ้ืนท่ีไหน โซนนิ่งไหนจะปลูกอะไร
ไดแคไหน เพราะตางดิ้นรนปลูกกันเยอะ จังหวัดนาน เปนจังหวัดเดียวท่ีปลูกขาวโพดริมถนน พ้ืนท่ีไหนวางปลูก
จนหมด เวลาขับรถไปตองระวังจะโดนตนขาวโพดชาวบาน ยิ่งไปอีสานตากขาวบนถนน เกิดเปนคดีความกันมาก
เอาไมมาก้ันไวแลวตากขาว ระวังรถไปเหยียบตะปู ท่ีจังหวัดนานมีเสนทางเดียวท่ีจะเขาจังหวัดนาน คือ           .

บานหวยน้ําอุน ปดถนนเสนนั้นจบเลย คนนาน ไมมีน้ํามันใชถาม็อบไปปดตรงนั้นตองยอม ตองบอกรัฐบาล       
.ใหแกปญหา ซ่ึงเคยมีการปดมาแลว           
                    ๓.๓ ม็อบสับปะรด - ท่ีจังหวัดระยอง ปลูกสับปะรดกันเยอะ เกษตรกรตอนมีเงินไมบอกเรา
ตอนมีเงินขายของดีไมบอก แตมาบอกตอนขายของไมได เอาสับปะรดมากองท่ีหนาจวนผูวาฯ เอาสับปะรด   
ไปวางไวขางถนน แลวปดถนนเอาสับปะรดกองไวบนถนนรถสัญจรไมได เผาสับปะรดกลางถนน เขา กทม. 
ไมไดก็เกิดม็อบสับปะรดข้ึนมาก็ตองชวยกันแกปญหา ซ่ึงไมไดมาจากพ้ืนท่ีเดียวแตมาจากหมูบาน หมูบานเปน
จุดท่ีเคยบรรยายวาทําอยางไรใหสวยงาม เม่ือหมูบานขาดแคลนก็ตองทําในสิ่งท่ีทําได คือ ปลูกพืชท่ีปลูกไดตามกัน
ปลูกกันมากเกินขายไมไดก็ใหรัฐบาลชวย รัฐบาลคือใคร ก็คือปลัดอําเภอ นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด         
.ท่ีทํางานในพ้ืนท่ี ตองไปเจรจาหาขอยุติตาง ๆ 
                    ๓.๔ ม็อบหอยแมลงภู - เลี้ยงกันตามชายทะเล สมัยผูบรรยายเปนผูวาราชการจังหวัดชลบุรี
ไดแจงชาวบานวา เนื่องจากเรื่องสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีอางศิลา บางทราย หากเลี้ยงหอยแมลงภูติดชายฝงเกินไป
จะทําใหระบบนิเวศนเสียหาย ขอใหไปเลี้ยงหอยในรัศมีท่ีเกินกวา ๑ กม. ปรากฏวาไมฟง คนจนไมฟงเพราะเขา
ตองเอาตัวรอดไปกอนก็ตองเลี้ยง ไมไผเอามาจากจังหวัดนาน ปกกลางทะเลเลี้ยงหอยกัน สุดทายขายไมไดก็เอา 
หอยมากองไวขางถนน ผูวาฯ ตองไปแกไขปญหา ถาเปนขาว ออย มันสําปะหลัง ยางพาราแกไขได เพราะมีเงิน. 
 

- ๑๒ - 

ชวยเหลือตามหลัก พ.ร.บ.เกษตรกร แตหอยไมมีเงินชวยเหลือคนเลี้ยงหอย ตองไปหานายกรัฐมนตรี กราบเรียน
ทานนายกฯ วาขณะนี้หอยขายไมได นายกฯ ถามกลับวา มีเงินอยูแลวรัฐบาลมีเงินชวย จึงบอกวาท่ีมีคือชวยขาว
ออย มัน ยาง แตหอยไมมี รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงขอใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติยกเวนระเบียบฯ คือ
ขอใหใชเงินนี้ไดเปนเงินกองทุน ก็เอาเงินนั้นมาชวยคนท่ีเลี้ยงหอยกลางทะเล ม็อบจึงยุติ ประสบการณตรงนี้ทําให
เราเห็นวาตองปองกันปญหาตั้งแตตนเหตุ หากปลอยแบบประนีประนอม เลี้ยงไปกอนเห็นใจคนจน (แตความ
เปนจริงคนท่ีอยูเบื้องหลังคือนายทุนจากจังหวัดสุราษฎรธานี) เม่ือปญหาลุกลามบานปลายแลวตองแกปญหาอีก
แบบหนึง่ ปจจุบันนี้พ้ืนท่ีดังกลาวไมมีการเลี้ยงหอย เพราะเกิดม็อบนี้ข้ึนมาแลว 
                    ๓.๕ ม็อบหอมหัวแดง จังหวัดศรีสะเกษ - ชาวบานปลูกหอมหัวแดงกันมาก ท่ีภาคเหนือก็มี
แตท่ีดังท่ีสุดคือม็อบหอมหัวแดงท่ีอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงมีรสชาติดีอรอย ปลูกกันมากแตขาย
ไมออกบางป แตบางปหากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซียสั่งซ้ือทําอาหารฮาลาลก็พอขายได แตบางปไมซ้ือก็ตอง
แกไขปญหา โดยแจงไปยังกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ก็ไดแจงไปยังจังหวัดตาง ๆ ใหชวยซ้ือหอม
หัวแดง เพ่ือบรรเทาปญหาเปนการแกผาเอาหนารอดกันไป 

      ๔. นักโทษแหกคุกจังหวัดตรัง - สมัยเปนผูวาราชการจังหวัดตรัง ปญหาขอขัดแยงคือ
แกปญหานักโทษลนคุก มีความแออัดโดยเฉพาะคดียาบา มีการเผาเรือนจํา ขณะนั้น ผูวาราชการจังหวัดกําลงั
ทําพิธีบวงสรวงบิดาแหงยางพารา ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด แจงวานักโทษกําลังกอการจลาจลในเรือนจํา 
แตใหผูวาราชการจังหวัดทําพิธีบวงสรวง ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจะจัดการเอง แตขณะกําลังจะจุดเทียน
บวงสรวง ผูบังคับการตํารวจฯ ไดแจงวาเกิดความรุนแรงข้ึนมีการเผาเรือนจําและนักโทษตองการพบผูวา



ราชการจังหวัด โดยใหเขาไปคนเดียว ผูวาราชการจังหวัดเดินทางไปเรือนจําสอบถามผูบัญชาการเรือนจํา และใช
โทรโขงพยายามใหลดความรุนแรง เตรียมเจาหนาท่ีทหาร ตํารวจ และสไนเปอร คิดวาถาเอาเขาจริงถึงข้ันยิงกัน 
ข้ันแรกให อส. เตรียมแกสน้ําตา ระเบิดควัน ปลัดปองกันแจงวาถาใชระเบิดควัน หากมีการฆากันจะทําอยางไร 
จึงบอกใหเปลี่ยนเปนแกสน้ําตา จึงขวางแกสน้ําตาเขาไป แตไมทํางานไมระเบิด นักโทษก็เลยเฮโลขวางกลับมา 
เวลามีสถานการณอะไรอันดับแรกตองกลับไปสวมเครื่องแบบขาราชการกอน อยาเพ่ิงผลีผลามเขาไป ทุกเรื่อง
ไมวาจะมีไฟไหมท่ีไหนใหมีเครื่องแบบกอนคอยออกไปทํางาน บังเอิญวันนั้น ผูวาราชการจังหวัดสวมเครื่องแบบฯ
ระหวางทําบวงสรวงพระยารัชดา หนวยอ่ืนจึงรูวาเปนผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด
ซ่ึงเปนทีมงาน นักโทษเริ่มควบคุมไมอยู อธิบดีฯ นั่งเครื่องบินไปท่ีสนามบินตรัง เพ่ือไปบัญชาการแตไมทัน 
เหตุการณเริ่มบานปลายไปเรื่อย ๆ เริ่มเผาโรงเรือนตาง ๆ สุดทายนักโทษขอพบผูวาราชการจังหวัดคนเดียว
เทานั้น ซ่ึงขณะนั้นระยะระหวางผูวาราชการจังหวัดกับเรือนจําหางกันประมาณ ๕๐ เมตร นักโทษบอกใหผูวา
ราชการจังหวัดมาคนเดียวหามนําผูติดตามมา ผูวาราชการจังหวัดจึงเดินเขาไป (เหมือนคนใจลอย) มีหัวหนา
นักโทษยืนเกาะรั้วตาขายคุยกับผูวาราชการจังหวัด ผูบัญชาการเรือนจําไดประกาศวา บัดนี้ผูวาราชการจังหวัด
ไดไปถึงแลวเตรียมจะเจรจา ท่ียืนอยูตรงหนาทานคือ ผูวาราชการจังหวัด นักโทษบอกวาไมเชื่อหนาตาอยางนี้
เปนผูวาราชการจังหวัด จึงใหดูปายชื่อและไดเจรจากัน ในท่ีสุดก็ยุติกันไป คือมีขอเรียกรองเรื่องการสงจดหมาย
กวาจะถึงมือนักโทษมีความลาชา สองคือการรักษาพยาบาลใหมีการดูแล โดยผูวาราชการจังหวัดจะให
โรงพยาบาล/สาธารณสุขจังหวัดจัดทีมงานท่ีดี ๆ มาทําการรักษาพยาบาลดูแลดานสุขภาพ นักโทษพวกนี้เปน
นักโทษเด็ดขาดสามารถฆาคนได จะถูกสงตัวไปท่ีเรือนจําเขาบิน จังหวัดราชบุรี ผูวาราชการจังหวัดก็พยายามรับ
ขอเสนอใหท้ังหมด นักโทษดีใจแตขอสุดทายท่ีขอใหอาหารดี ๆ กวานี้ ซ่ึงขอนี้ผูวาราชการจังหวัดไมรับปาก คนท่ี
อยูในเรือนจํา คือตองการเปลี่ยนนิสัย/พฤติกรรม ดังนั้น อาหารจึงเปนไปตามท่ีเรือนจํากําหนด จะเอาอาหารแบบ
ท่ีทํากินกันไมได เพราะเปนผูตองขังท้ังหมดเปนผูตองโทษ ตองฝกในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จะเอาทุกอยาง
เหมือนการใชชีวิตปกติไมได นักโทษก็รับฟงจึงยุติกันไป ตอมาในเวลา ๑ ทุม เริ่มมีปญหาอีกครั้ง และตองการ
พบผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดเขาไปอีกรอบ โดยเปนผูนําเขาไปคนยาบาในเรือนจํา และจัด
ระเบียบเรือนนอน แตคราวนี้เขาไปพรอมอาวุธ 

 
- ๑๓ - 

      ๕. เหตุระเบิดโรงงาน BST จังหวัดระยอง - รุนแรงพอสมควรมีคนตาย ๑๑ คน คือซอมเตรียม
สตารทอัพเครื่องจักรเตรียมผลิตใหม ปรากฏวาบริษัทท่ีรับเหมาทําความสะอาดกอนท่ีจะสตารทอัพเครื่องใหม 
ทําผิดพลาดโรงงานระเบิด ผูวาราชการจังหวัดจึงเดินทางไปท่ีโรงงานซ่ึงอยูในนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือจะ
บัญชาการดับเพลิงเพราะมีรถดับเพลงิอยูขณะนั้น ปรากฏวาผูอํานวยการนิคมอุตสาหกรรมไดบอกวาอยาเขาไป
เพราะมีแตแกสพิษ ซ่ึงเพ่ิงรูวาเวลาโรงงานระเบิดจะมีแตแกสพิษท้ังนั้น ดังนั้น อยาผลีผลามเขาไป ในท่ีสุดก็มี
ระบบการดูแลผูเสียชีวิต และมีมาตรการกํากับ จึงยุติกันไป สําเร็จดวยดี 

      ๖. เรื่องน้ําทวมจังหวัดนาน - จังหวัดนานมีการตัดไมทําลายปากันมาก ฝนตกน้ําทวมจังหวัดนาน
ชวงน้ําทวมท่ีผูบรรยายไปดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดนาน ตองใชเฮลิคอปเตอรของ TV. ชอง ๓ มูลนิธิ 
ราชประชานุเคราะหไปแจกขาวท่ีอําเภอเวียงสา เฮลิคอปเตอรจึงไปจอดรออยูท่ีนั่น ระหวางพักรับประทาน
อาหารเท่ียง ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ไดโทรศัพทมาถึงราชเลขานุการในพระองคท่ีนําขาวสารมาแจก ทรงรับสั่งวา
ใหถามผูวาราชการจังหวัดนานวาเหตุใดน้ําจึงทวมจังหวัดนาน ผูบรรยายจึงกราบทูลผานราชเลขาฯ ไปวาเพราะโดน
พายุไหหมากับพายุนกเต็น ทําใหฝนตกหนักน้ําทวม และทราบจากราชเลขาฯ วาพระองคทานพอพระทัยมาก 
สักครูหนึ่งพระองคทานโทรศัพทมาอีกครั้งหนึ่งใหถามผูวาราชการจังหวัดอีกวา น้ําท่ีกําลังทวมบานเรือนราษฎร
เหตุใดจึงไหลชา จึงตอบผานราชเลขาฯ วา ท่ีน้ําไหลชาเพราะผสมกับโคลน เนื่องจากชาวบานตัดไมทําลายปาจึงทํา
ใหดินถลมพระองคทานทรงพอพระทัยมากชมวาผูวาราชการจังหวัดเกงมาก เพราะกอนหนานี้พระองคทานเคย
เชิญผูวาราชการจังหวัดคนกอนไปพบ ชวงท่ีผูบรรยายกําลังจะรับประทานอาหารเสร็จ พระองคทานก็โทรศัพท
มาถามผูวาราชการจังหวัดอีกวาจะแกไขปญหาน้ําทวมนี้อยางไร ผูบรรยายจึงไดตอบผานราชเลขาฯ ไปวา จน



ดวยเกลาฯ ขอไปประชุมกอน จะเห็นไดวาขอขัดแยงนี้อยูในสายพระเนตรพระกรรณของในหลวงตลอด 
พระองคทานดู TV ในชวงเชาจึงทําใหทราบเรื่องนี้ ฉะนั้น ฝายปกครองอยูในสายพระเนตรพระกรรณของ
พระองคทาน ทําอะไร ท่ีไหน อยางไร อยาคิดวาพระองคทานไมรู เพราะเครื่องมือสื่อสารของพระองคทานมีมาก 

       ๗. เขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ - ขอขัดแยงอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องเก่ียวกับเขาพระวิหาร 
ผูบรรยายเปนผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได ๒ ป ยุคนั้นมีการสูรบกันตามแนวชายแดน ทางเขมรยื่นคํารอง
ตอศาลโลก ยื่นคํารองตอ UNESCO เพ่ือขอใหเขาพระวิหารเปนมรดกโลก รัฐบาลไทยไดสอบถามผูวาราชการ
จังหวัดศรีสะเกษวามีความเห็นอยางไร เขาพระวิหารจะเปนมรดกโลกไดหรือไมเพราะทางข้ึนอยูฝงไทย จึงตอบ
รัฐบาลวาทางข้ึนอยูฝงไทยควรตั้งคณะกรรมการพิจารณาวาควรยกฐานะเปนมรดกโลกหรือไม ถายกฐานะเปน
มรดกโลกเขมรจะยอมใหข้ึนหรือไม เพราะรายไดท้ังหมดนั้นอยูฝงประเทศไทย และไดมีการเจรจากับทางเขมร
ในท่ีสุดก็ทะเลาะกันถึงข้ันสูรบกันตามแนวชายแดน ในเรื่องแยงกันเปนมรดกโลก ไทยตองการจะมีสวนรวมดวย
แตทางเขมรบอกวาไทยไมเก่ียว ไทยบอกวาไมเก่ียวไดอยางไรทางข้ึนอยูฝงไทยก็มีการสูรบกัน เขมรจับคนไทยไป
๗ คนไปขังคุกข้ีไก แลวตอรองวาจะมีการประหารชีวิตคนไทยท้ัง ๗ คน ถาประเทศไทยไมสนับสนุนใหเขาพระวิหาร
เปนมรดกโลก รัฐบาลบอกวาเปนหนาท่ีผูวาราชการจังหวัดท่ีตองไปแกไขปญหาเรื่องท่ีจับคนไทย ๗ คน 
ผูบรรยายไดติดตอไปยังฮุนเซน ตอนนั้นฮุนเซนบอกวาไมปลอย จึงขอนัดเจรจากับกองกําลังทหารท่ีภูมิซรอล  
ท่ีเชิงเขาพระวิหาร ขณะนั้น ทหารไทย/ฝายปกครองไทย กับทหารเขมร/ฝายปกครองเขมร มีความสัมพันธอันดี
ตอกันอยูกอนแลว ในท่ีสุดก็มีการสงขาวไปยังฮุนเซนวาอยากประนีประนอม ทางประเทศไทยจะขอใหปลอยคนไทย
ท้ัง ๗ คนนี้ ฮุนเซนตกลงแตขอใหผูวาราชการจังหวัดเขาไปท่ีเขมรดวยตัวเองคนเดียวเพ่ือไปรับคนไทยท้ัง ๗ คน
กลับมา ผูวาราชการจังหวัดจึงรายงานไปยังแมทัพภาคท่ี ๒ วา เขมรยินยอมจะปลอยคนไทยท้ัง ๗ คนแลว แตตอง
ใหผูวาราชการจังหวัดไปคนเดียว แมทัพฯ ไปไมได ผูวาราชการจังหวัดจึงตองเดินเขาไปในประเทศเขมร โดยมี
ทหารคอยอารักขาอยูตามแนวชายแดน เขมรไดปลอยคนไทยท้ัง ๗ คนกลับมา โดยผูวาราชการจังหวัด       
เดินนําเขาไปตรงฐานธงชัยท่ีเขาพระวิหาร ตอมาประมาณ ๓๐ นาทีไดมีระเบิด ทหารท่ีเดินตามหลังผูวาราชการ
จังหวัด ถูกระเบิดตาย แตผูวาราชการจังหวัดเดินเขามาในเขตปลอดภัยแลวเพราะเดินเปนแถว จากนั้นการสูรบ 

 
- ๑๔ - 

ก็เกิดข้ึนโดยใชท้ังอาวุธหนักอาวุธเบา ไทยไดใชเครื่องบิน F16 บินไปโจมตีเขมร เขมรไดสงอาวุธท่ีไทยไมเคยเห็น
โดยใชรถ GMC แลวใชปนใหญตั้งบนรถ ๔ - ๕ กระบอก ยิงเปนชุดเขามาท่ีบริเวณชายแดน ผูวาราชการจังหวัด
ตองไปหลบอยูในหลุมหลบภัย ตอมาไดนําทูตอินโดนีเซียเขามาเปนคูเจรจาระหวางไทยกับกัมพูชา ในเหตุการณ
สูรบครั้งนั้นคนไทยกับคนเขมรเปนพุทธท้ังคู ทะเลาะกันแตเอามุสลิมมาเปนกรรมการ แลวเหตุการณก็ยุติกันไป   

     ๘. เรื่องเข่ือนปากมูล - เปนเรื่องท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนําประสบการณของผูบรรยาย ไปสอน
ในชั้นปริญญาโท ในการบริหารจัดการขอขัดแยง ศึกษาเฉพาะกรณีเรื่องมหากาพยเข่ือนปากมูล ซ่ึงสรางเพ่ือก้ัน
แมน้ํามูล สมัยที่ผูบรรยายเปนนายอําเภอโขงเจียม ชาวบานมีความเห็นแตกเปนสองฝาย ฝายหนึ่งเชื่อวา
การสรางเข่ือนจะมีน้ําใช มีพลังงานไฟฟาราคาถูก อีกฝายโดย NGOs บอกวาถาสรางเข่ือนสิ่งแวดลอมเสียหาย
ทันที ปลาสูญพันธุ เกาะแกงหายไป เม่ือความเห็นไมตรงกันปญหาตกกับตัวนายอําเภอในพ้ืนท่ี จะตองไปทํา
ความเขาใจกับชาวบานท่ีไดรับผลกระทบ ๑๑ หมูบาน ๒ อําเภอ ขณะยังนั้นยังไมแยกจากโขงเจียมเปนอําเภอสิรินธร 
ซ่ึงกอนท่ีผูบรรยายจะมารับตําแหนงนายอําเภอโขงเจียม ไดปลอมตัวเปนชาวบานหาปลาแถวนั้นแลวมาอยูกับ
เจริญ ศรีหาธรรม มาอยูกับแกนนําชาวบานในขณะนั้นท่ีบานหัวเหว ชาวบานไมรูวาเปนนายอําเภอใหม เชื่อวา
เปนคนหาปลา ผูบรรยายไปหาขาวท่ีนั่นจงึไดรูวาใครเปนแกนนํา ใครปลุกระดม ปรากฏวาเปนนักการเมืองเขา
ไปปลุกระดมชาวบานบอกวาอยายอม รัฐบาลจะเขามาทําเรื่องนั้น เรื่องนี้ ถายอมตองขอนั่นขอนี่เยอะ ๆ จึงจับ
ประเด็นไดวากรณีตอตานใครอยูเบื้องหลัง ก็เริ่มเก็บขอมูลเหลานี้ จนกระท่ังมีคําสั่งกรมการการปกครอง ใหไป
เปนนายอําเภอโขงเจียม ชาวบานท่ีเคยไปอยูดวยไปตอนรับ จึงบอกวาเปนนายอําเภอคนใหมก็แกปญหาไป 
ชาวบานพอใจ แตพลังจากนอกพ้ืนท่ีไมหยุดการปลุกระดม (NGOs ใหญของประเทศประสานเรื่องเงินจากนอก



ประเทศ มาใหชาวบานตอตานนโยบายรัฐบาลภายใตชื่อ NGOs หรือ P-Move) NGOs ท่ีมาตอตานโครงการดี ๆ
ท่ีทําใหชาวบานเปลี่ยนไป รัฐบาลใหผูวาราชการจังหวัดถามนายอําเภอโขงเจียมวาเรื่องเข่ือนปากมูลจบหรือยัง 
หากจบแลวจะโอนเงินมาให ๓,๐๐๐ ลานบาท เพ่ือมาสรางเข่ือนปากมูล ก็สงรายชื่อกลุมตอตานซ่ึงมีไมก่ีรายให
ผูวาราชการจังหวัด (มีไมเกิน ๑๒ ราย) แตชาวบานสวนใหญในอําเภอเห็นชอบดวย แลวมีประชามติแลววาให
สรางเข่ือนได รัฐบาลก็โอนเงินมา ๓,๐๐๐ ลาน โดยใหการไฟฟาฝายผลิตเปนผูดําเนินการกอสราง การกอสรางเริ่ม
ตั้งแตปท่ีผูบรรยายเปนนายอําเภอจนกระท่ังเสร็จ โครงการนี้ใชเวลา ๓ ป ในขณะ ๓ ป นั้นมีเรื่องราวตาง ๆ 
กลายเปนมหากาพยหลายเรื่อง เชน ภาพยนตเรื่องปลัดปนโหดก็มาถายทําท่ีนี่ จากชีวิตของขาราชการท่ีทํางาน
ท่ีนั่นจนกระท่ังสรางเข่ือนเสร็จผูบรรยายจึงถูกยายไปท่ีอําเภอดอยเตา สรางเข่ือนเสร็จแตม็อบยังไมยุติ ยังเปน
ม็อบปากมูล จนกระท่ังผูบรรยายเปนผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ ก็ยังเปนม็อบปากมูล และขณะนี้ก็ยังเปน
ม็อบยังไมยุติ ซ่ึงเปนม็อบปากมูลท่ีมีความขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชนในปจจุบัน ความไมตอเนื่องของรัฐบาล
ท่ีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา แต NGOs สูดวยความตอเนื่อง จะเห็นวาระหวางรัฐกับ NGOs มีขอแตกตาง รัฐมี
กฎหมายทําอะไรก็ยาก แต NGOs อิสระทําอะไรก็ได พูดเรื่องอะไรก็ได ชาวบานถามวาตรงนี้น้ําทวมไหม เราจะ
ตอบวาไมทวม แตถาวันหนึ่งน้ําทวมจะทําอยางไร เพราะการไฟฟาฝายผลิตยืนยันไมได สุดทายจึงใหการไฟฟา
ฝายผลิตเอาสีแดงไปทําเครื่องหมายวาตรงไหนน้ําทวมตรงไหนไมทวม ทําเปนสัญลักษณไวจึงยุติกันไป 
จนกระท่ังบัดนี้เรื่องเข่ือนปากมูลก็ยังตองชวยเหลือชาวบานเรื่องนี้ยุติไปดวยเลือดและน้ําตาของราษฎรบางคน
และท่ีเสียชีวิตกันก็มี ปจจุบันนี้ไดขอยุติวา เปดเข่ือน ๔ เดือนปด ๘ เดือน ผลิตไฟฟาไมได ตองไปซ้ือไฟฟาจาก
เซเซสท่ีประเทศลาวแทนเข่ือนปากมูล การสูญเสียงบประมาณในครั้งนี้เกือบ ๕,๐๐๐ ลานบาท เปนแบบอยาง
ใหเข่ือนท้ังหลายหยุดชะงักท่ัวประเทศ เนื่องจากกรณีศึกษาเข่ือนปากมูล ขณะนี้รัฐบาลไมสามารถเดินหนาเรื่อง
เข่ือนไดเลย ซ่ึงเกิดชองวางระหวางความคิด ความเขาใจ ท่ีสื่อสารไมตรงกัน ตัวอยางนี้ก็เปนหลักสูตรท่ีมีสอนใน
ระดับปริญญาโท ผูบรรยายเคยถูกฟองกรณีเรื่องของเข่ือนปากมูล แตศาลไดยกฟอง 

      ๙. เรื่องยางพารา ผูบรรยายเปนกรรมการยางพารา - ปจจุบันประเทศไทยปลูกยางพารามาก
ท่ีสุดในโลก ผลผลิตมากท่ีสุดในโลกแตขายนอยท่ีสุดในโลก คนท่ีไดก็คือคนท่ีขายตนพันธุ ตนกลายางแตท่ีขาย
ราคาถูกคือเกษตรกร วันนี้เกษตรกรสวนหนึ่งจะตองจางคนกรีดยาง สมัยกอน ๗๐ : ๓๐ ถัดมา ๖๐ : ๔๐ ปจจุบัน     
. 

- ๑๕ - 

คนกรีดได ๕๐ เจาของสวนได ๕๐ คนกรีดออกรถปคอัพใหม แตเจาของสวนนอนกระตอบ ฉะนั้น ประเด็นของ
ภาคเหนือ ปจจุบันเนื้อท่ีของภาคเหนือในการปลูกยางพาราเพ่ิมข้ึนทุกป ภาคเหนือมีเนื้อท่ีกรีดยางพาราท่ีกรีด
ไดในป ๒๕๖๑ = ๑,๐๗๐,๐๐๐ ไร ราคาดีพากันปลูกตามกัน เปน ๑,๒๖๐,๐๐๐ ไร นี่เฉพาะภาคเหนือภาคเดียว
แตปจจุบันยางพาราราคาตก จากเดิมกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท แตป ๒๕๖๓ = ๔ กิโลกรัม ๑๐๐ บาท จึงเปน
ปญหาหนึ่งในเรื่องพืชผลตกต่ํา ปจจุบันตองแกไขโดยการนํายางพารามาแปรรูปคือเราเอายางพารา (น้ํายาง) 
สงออกอยางเดียว จึงจําเปนตองนํายางพารามาใชในประเทศใหมากจากผลผลิตท่ีมีอยู เราพ่ึงพาจีนซ่ึงเปนคูคา
รายใหญจีนจะรับซ้ือยางพาราของประเทศไทยตอเม่ือประเทศไทยใหสิทธิกอสรางทางรถไฟจึงเปนประเด็นหนึ่ง
ท่ีทําใหราคายางพาราถูกกดดวยประเทศคูคาของเรา รัฐบาลก็พยายามท่ีจะนํายางพารามาใชในประเทศ จะเนน
โครงการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําลังดําเนินโครงการอยู เชน นํายางพารามาทําถนน แตก็ยังไมมีการวิจัยวา
เปนไปตามหลักทฤษฎีและวิชาการท่ีจะปองกันอุบัติเหตไดหรือไม หรือนํายางพาราไปเทใสลูกรัง นี่ก็เปน
ประเด็นหนึ่งท่ีพยายามจะแกท่ีปลายเหตุ อีกอยางคือ กรณีเราพยายามแปรรูปยางพารา เชน ใชทําถุงมือ ชวงนี้
ราคายางพาราขยับสูงข้ึนเพราะเกิดโรคไวรัสโควิด - 19 ความตองการถุงมือในทางการแพทยมีมาก ใชทําถุงมือ
ยางอนามัย เพราะฉะนั้นขอใหสงเสริมการใชถุงมือยางอนามัยดวย 

      ๑๐. ม็อบราษฎร - ถือวาเปนการขัดแยงครั้งใหญของประเทศท่ีกําลังหาทางออก สาเหตุท่ี
เกิดข้ึนอาจเกิดมาจากผลพวงท่ีวิเคราะหกันหลายปจจัย แตสุดทายมีม็อบราษฎร ม็อบประชาชนปลดแอก มีม็อบ
รายวัน ท่ีกรุงเทพฯ ตองดูแตอินสตาแกรม หรือพวกเพจวาวันนี้จะมีม็อบท่ีไหน เปนสิ่งท่ีคนกรุงเทพฯ จะตองดู
ทุกวันเพราะจะไดหลีกเลี่ยงเสนทางท่ีมีม็อบ ขยับไปเรื่อยจากเดิมเซ็นทรัล ไปลาดพราว ราชประสงค เปนตน 



ทําไมจึงเกิดเรื่องนี้ข้ึน ทําไมสมัยกอนการกอม็อบยากเพราะกวาจะรวมตัว หาแกนนําตองหามวลชน จัดหา
ยานพาหนะ มีประเด็นขอเรียกรอง ยื่นขอเรียกรอง ตั้งคณะกรรมการ ตั้งคณะทํางาน ตั้งตัวแทนเขามาเจรจา 
ปจจุบันนี้ไมตองทําอยางนั้น บาย ๓ โมงเริ่มประกาศวาชุมนุมท่ีไหน CIA ก็จะไปเต็มหมดแลวคือพวกขายลูกชิ้น 
ม็อบเปนหม่ืน - แสนคน แถวราชประสงค บาย ๓ โมง ๔ โมง เต็มพ้ืนท่ีแลว ใชระบบอะไร ปจจุบันนี้เราใช 
Line กับ Facebook แตเด็ก & เยาวชนเลนแพลตฟอรม ๑ จุด ไปถึง ๑ แสนคน ภายใน ๑ วินาที ยิ่ง 5 G ยิ่งไป
เร็วกวานี้ จะเห็นไดวาเขาไมตองเตรียมการอะไรเลย จะบอกแควาวันนี้ไปชุมนุมกันท่ีไหน รถขายลูกชิ้นไป
เตรียมการรับม็อบ ฉะนั้น จากแฟลชม็อบท่ีทํากันข้ึนมากลายเปนม็อบท่ีเรียกวาม็อบราษฎร ประมวลเรื่องนี้มาให
เพราะจะใหเขาใจสถานการณของประเทศในปจจุบันวาเขาเรียกรองอะไร ใครเปนแกนนํา ถาเราไมรูเขารูเรา
การแกไขปญหาก็แกไมได การทําความเขาใจกับผูคน ม็อบครั้งนี้ตางกับม็อบเสื้อสีแดงกับเสื้อสีเหลือง ม็อบ 
กปปส. ม็อบพันธมิตรฯ เพราะนั่นสูกันในชนบท ใหชาวบานชนบทมาใสเสื้อแดง ใสเสื้อเหลืองกัน แตวันนี้คนในเมืองสู
นํานักศึกษา นักเรียนท่ีแตงเครื่องแบบมา ท่ีเรียกรองคือ ๑.นายกฯ ลาออก ๒.แกไขรัฐธรรมนูญ ๓.ปฏิรูป
สถาบัน ๓ ขอ นี่คือขอขัดแยงใหมท่ีฝายปกครองจะตองเรียนรูวาเกิดข้ึนอยางไร และตอไปจะขยายยังไง จะขยาย 
ไปหาทานผูเขารับการอบรม สมัยกอนชนบทลอมเมือง ปาลอมเมือง แตม็อบใหม เมืองไปลอมปา จะกระจายออกไป 
เริ่มมีม็อบประปรายตามจังหวัดตาง ๆ เหลือแตชาวบานหรืออาจจะมีแลวก็ได คือเปนไปไมไดท้ัง ๓ ขอเรียกรอง          
แตตองการเปดประเด็นเง่ือนไขใหสูงเพ่ือกอใหเกิดขอเรียกรอง และขอตอรองท่ีสูงเพ่ือเรียกมวลชน ฉะนั้น การนํา
มวลชนท่ีเกงท่ีสุด คือ การเปดประเด็นท่ีสูงท่ีสุด ท่ีเปนไปไมไดมากท่ีสุด เพ่ือใหเกิดมวลชนแนวรวมใหมากท่ีสุด
นั่นเอง หากเง่ือนไขงาย ๆ อยาไปเปด เกิดม็อบวันเดียวก็จบ เชน ม็อบขาวโพด ม็อบสับปะรด แตม็อบนี้เปด
เง่ือนไขสูง ท้ัง ๆ ท่ีรูวานายกฯ ลาออกไมไดเพราะไมมีเง่ือนไข การลาออกตองเปนไปตามรัฐธรรมนูญ 
สอง เปดเรื่องแกไขรัฐธรรมนูญก็พอทําได เปดสภาใหดําเนินการ สําหรับเรื่องปฏิรูปสถาบันเปนเรื่องท่ีสูงเกินไป 
สถาบันไมไดทําอะไรผิด และยังมีขอเรียกรองอีก ๑๐ ขอเปนขอยอย เชน ในขอท่ี ๘ ยกเลิกการประชาสัมพันธ
และการศึกษาท่ีเชิดชูสถาบันกษัตริยแตเพียงดานเดียวท้ังหมด ขาวในพระราชสํานัก ชาวบานจะรับไดไหม 
ไมได สถาบันกษัตริยอยูคูประเทศไทยเปนราชอาณาจักร ฉะนั้น สิ่งท่ีเรียกรองจึงเปนไปไมได แตตองเรียกรองไว
เพ่ือกอใหเกิดมวลชนขนาดใหญ วันนี้ยังไมรูวาใครจะทําความเขาใจกับม็อบเพ่ือใหยุติ แตจะขยายผลออกมาเปน 
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นครฯ ลอมเมือง เมืองลอมปา ปาลอมชนบท ปาลอมหมูบาน ขณะนี้สิ่งท่ีตองติดตาม คือการขัดแยงกัน  ขนานใหญ
ของมวลชนจํานวนมหึมาในประเทศ ๖๐ กวาลานคน ดวยขอสรุปท่ีออกมาเปนรูปธรรมอยูเรื่องเดียว คือ เรื่องแกไข
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีมติของสภาใหแกไข มาตรา ๒๕๖ คือเปดทางใหมีคณะกรรมการแกไขเทานั้น ไมไดแกไข
รัฐธรรมนูญท้ังฉบับ เปดประตูใหมีการแกไขเฉย ๆ ตามรางฯ ของฝายคานใหมีการตั้งสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ ๒๐๐ คน เพราะการแกรัฐธรรมนูญ ตองมีมติตาม มาตรา ๒๕๖ กอน ยังไมไดพูดถึงเนื้อหาสาระ 
ฉะนั้น มติของฝายคานท่ียื่นญัตติขอแกไขรัฐธรรมนูญตาม มาตรา ๒๕๖ ใหตั้ง สสร. ๒๐๐ คนนี้ใหมาจากการ
เลือกตั้งลวน ๆ เลือกตั้งจากประชาชนจังหวัดละ ๑ คน หรือ ๒ - ๓ คน ตามขนาดของจังหวัดท้ังหมด ๒๐๐ คน 
ไปรางรัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี ๒ เชนเดียวกัน แกไขมาตรา ๒๕๖ เหมือนกันกับฝายคาน ในสวนฝายรัฐบาล ตั้ง 
สสร. ๒๐๐ คนเหมือนกัน แตตางกันตรงท่ีของฝายรัฐบาลใหมาจากการเลือกตั้ง ๑๕๐ คน ใหมาจากการแตงตั้ง 
๕๐ คน และ ๒ ฉบับนี้ ตองนํามาซ่ึงการต้ังกรรมาธิการเพ่ือไปศึกษาการรางรัฐธรรมนูญ แกไขรัฐธรรมนูญกอน
ตองใชเวลาอีกระยะหนึ่ง กรรมาธิการจะตองไปศึกษาท้ัง ๒ ฉบับนี้ วาจะมีกระบวนการอยางไร และตองเสนอ
สภาใหญอีกครั้งหนึ่ง ขณะนี้ยังไมมีการดําเนินการอะไร เพียงแตเปดประตูใหแกไขรัฐธรรมนูญเทานั้น และ
สุดทายคือการตั้งคณะกรรมการปรองดองสมานฉันทแหงชาติ ทุกครั้งทุกเวลาทุกนาทีทุกสมัยท่ีมีขอขัดแยงข้ึน
ในประเทศไทย สุดทายเปนคณะกรรมการชุดนี้ชุดเดียว ยังไมทราบวามีใครบางท่ีจะเปนกรรมการปรองดองฯ
แหงชาติ นี่คือสถานการณลาสุดท่ีเกิดข้ึนแลว ฝายปกครองจะตองรองรับ ตองชี้แจง และทําความเขาใจกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี หากมีใครมาพูดเรื่องแกไขรัฐธรรมนูญในหมูบาน วาตองไปชวยกันระดมแกรัฐธรรมนูญ ก็ตอง
บอกวาเขายุติกันไปแลว เขาเปดประตูใหแกตาม มาตรา ๒๕๖ แลว ขณะนี้อยูระหวางการเลือกตั้งตัวแทนของ



ประชาชนท่ีจะไปรางรัฐธรรมนูญ ตองเขาใจตรงนี้ เพราะมิฉะนั้นคนท่ีไปปลุกระดมจะกลาวหาวารัฐบาลไมจริงใจ
ท่ีจะแกฯ ก็เกิดกระบวนการขัดแยง เมืองก็เขามาลอมชนบท ขอฝากทุกทานใหทําความเขาใจ และไปศึกษาจะ
มีรายละเอียดมากกวานี้ นี่เพียงชี้ใหเห็นแคหลักการวาเปนอยางไร 

      สุดทาย การทําสวนดุสิตโพล ทางออกของความขัดแยงโดยการระดมสมองหาทางออกผูท่ีจะ
เปนผูนําในการหาทางออก แกไขปญหาของชาติตั้งแตพ้ืนท่ีลงมา คือแกนนํา ฝายปกครองตองทําใจวา เวลาเกิด
ม็อบ คือตองคุยกับแกนนําเพราะแกนนําเปนคนท่ีเปลี่ยนขาวสารท่ีไดรับมา ฉะนั้น ถาแกนนําเขาใจ ชาวบานก็
เขาใจตามดวย อันนี้เปนหลักตองรูวาเวลามีกรณีมีขอเรียกรองตองรูวาใครคือแกนนํา แตในกรณีม็อบราษฎรก็มี
แกนนํา ผูนําในการหาทางออกจากการสํารวจจากการทําโพล คือ นายกรัฐมนตรีตองลงมาแกไขปญหา 
๒๒.๓๗% ภาคประชาชน ๒๔.๓๗% เปนภาครัฐ ๑๒.๘๑% นักเรียนนักศึกษา ๘.๖๕% ลําดับความสําคัญของ
ผูนําในการแกไขปญหาคือแกนนํา ดังนั้น ความวุนวายตาง ๆ ขอเรียกรองตาง ๆ อยูท่ีแกนนําท่ีจุดประเด็น ถาเรา
สามารถทําความเขาใจ หรือผูกมิตรกับแกนนําไวกอน เราจะรูขอมูลขาวสารเหลานี้กอนคนอ่ืนเราสามารถบอก
ขอมูลท่ีเปนปจจุบันใหแกนนํา ไปบอกกลาวกับผูท่ีกําลังจะมาชุมนุมกันได 

         ทางออกความขัดแยง - ๘๘.๔% รัฐบาลตองเปดรับฟงความคิดเห็น ๘๗.๕๗% ตองไมใชความ
รุนแรง เพราะความรุนแรงนํามาซ่ึงขอขัดแยงการขยายผล ๘๒.๐๓% ไม ๒ มาตรฐาน ๗๓.๑๙% จัดเวทีรับฟง
ความคิดเห็น ๖๙.๓๖% ถอยคนละกาว และเรื่องนี้ผูบรรยายเคยทํามาแลว สมัยปฏิวัติป ๒๕๕๗ วันท่ี ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ (ปท่ีเกษียณพอดี) นําเอาการปรองดองระหวางคนเสื้อเหลือง เสื้อแดง โดยใชอุดรโมเดล 
ผูบรรยายจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น และใชรานกาแฟตาง ๆ ใหแกนนําตาง ๆ มานั่งคุยกัน ผูนําเสื้อเหลือง เสื้อแดง 
มานั่งคุยกัน กลายเปนอุดรโมเดล โดยจะเห็นวาสิ่งสําคัญคือรับฟงความคิดเห็น อยาปลอยใหเขาคิดเห็นโดยอิสระ 
โดยท่ีเราคิดวาพูดไปเรื่อย ๆ ก็แลวกัน เราไมตองไปรับรูอะไร อันนี้อันตราย ถาทําตามนี้ความสําเร็จจะเกิดก่ี% 
โพลสํารวจออกมาวาถาเราทําตามกระบวนการนี้ สําเร็จ ๗๕.๑๒% ไมสําเร็จ ๒๔.๘๘% คือโชคชะตา ดวง ฯลฯ 
แต ๗๕% อยูท่ีเราไดเรียนรูศึกษาทฤษฎีตาง ๆ และทําตามข้ันตอนตาง ๆ สามารถจะยุติปญหาขอขัดแยงได
อยางยั่งยืน 
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